



CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN NHÂN SỰ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN – CHI HỘI K63

I. MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Chương trình “**Tuyển Nhân sự giới thiệu ứng cử Ban Chấp hành Chi đoàn – Chi hội K63**” được tổ chức bởi Ban Chấp hành Đoàn trường – Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường với mục tiêu tìm kiếm, phát hiện, bồi dưỡng nhân sự có đủ năng lực, uy tín để giới thiệu ứng cử tham gia Ban Chấp hành Chi đoàn – Chi hội nhằm lãnh đạo, triển khai các hoạt động, phong trào trong năm học dưới sự chỉ đạo và định hướng của Thành Đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bộ phận Cơ sở II. Đồng thời, xây dựng một Đội ngũ Cán bộ Đoàn – Hội Cơ sở II có kỹ năng, có tinh thần nhiệt huyết để tiếp tục gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống, tính thế hệ của tổ chức.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Đối tượng tham gia chương trình là toàn thể các bạn sinh viên K63 các chương trình đào tạo tại Cơ sở II.

III. QUYỀN LỢI VÀ GIÁ TRỊ

Sinh viên đăng ký và tham gia sẽ nhận được các quyền lợi và giá trị sau:

- Được giao lưu, kết nối và mở rộng mối quan hệ với các thế hệ sinh viên đi trước;
- Được tìm hiểu về tổ chức Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên và các phong trào nổi bật của sinh viên Ngoại thương;
- Có cơ hội được giới thiệu ứng cử tham gia vào Ban Chấp hành Chi đoàn, Chi hội để tiếp tục dẫn dắt, quản lý các hoạt động tại đơn vị.
- Được cộng điểm rèn luyện sinh viên học kỳ I, năm học 2024 – 2025.

IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Đăng ký tham gia tại: <https://bit.ly/TNS2425>

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN (dự kiến)	ĐỊA ĐIỂM
1	Giai đoạn 1.1: Đơn ứng tuyển cá nhân Tân Sinh viên K63 đăng ký tham gia sẽ điền đơn đăng ký ứng tuyển với các thông tin cá nhân, quan điểm của bản thân về các vấn đề xã hội hiện nay và mong muốn của bản thân khi đăng ký tham gia tổ chức.	28/8/2024 – 12/9/2024	Trực tuyến
2	Giai đoạn 1.2: Talkshow “FTUnison” Talkshow có sự tham gia của các đồng chí Cán bộ Đoàn, Hội các thời kỳ để chia sẻ về hành trình trở thành một Cán bộ Đoàn, Hội tại Cơ sở II, những giá trị đã nhận được và có thể cho đi.	09/9/2024	Hội trường B001

STT	NỘI DUNG	THỜI GIAN (dự kiến)	ĐỊA ĐIỂM
3	<p>Giai đoạn 2: Dự án nhóm và hoạt động sinh hoạt ngoại khóa</p> <p>Sau Giai đoạn 1, các thí sinh được chọn đi tiếp sẽ được chia theo các nhóm hoạt động và trải qua thử thách làm việc nhóm. Với những chủ đề mà BTC đặt ra, các nhóm ứng viên sẽ cùng nhau đưa ra phương án giải quyết phù hợp.</p> <p>Đồng thời, nhóm ứng viên sẽ được tham gia một hành trình trải nghiệm ngoại khóa với các kỹ năng sinh hoạt tập thể, teambuilding và tổ chức hoạt động.</p>	12/9/2024 – 27/9/2024	Cơ sở II và các địa điểm lân cận TP. Hồ Chí Minh
4	<p>Giai đoạn 3: Phỏng vấn nhóm</p> <p>Sau khi trải qua Giai đoạn 2, các nhóm ứng viên sẽ được tham gia buổi phỏng vấn nhóm. Tại đây, BCH Đoàn – Hội cùng các nhóm ứng viên sẽ có những trao đổi, chia sẻ và góp ý về quá trình làm việc. Từ đó, chính thức chọn ra nhân sự để giới thiệu ứng cử tham gia BCN Chi đoàn, Chi hội.</p>	27/9/2024 – 30/9/2024	Cơ sở II
5	<p>Giai đoạn 4: Ra mắt BCH lâm thời và Đại hội Chi đoàn, Chi hội</p> <p>Thực hiện theo hướng dẫn chi tiết theo điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam.</p>	10/2024	Cơ sở II

IV. KÊNH TRUYỀN THÔNG

Thông tin chi tiết về sự kiện, phản hồi các thắc mắc của Tân Sinh viên được cập nhật và thực hiện tại kênh truyền thông chính thức của Đoàn Thanh niên Cơ sở II tại:

Đoàn Thanh niên



<https://www.facebook.com/doanthanhnienFTU2>

Hội Sinh viên



<https://www.facebook.com/hsv.ftu2>

Tân sinh viên cần hỗ trợ thông tin về hoạt động Đoàn – Hội, liên hệ:

Chị Nguyễn Thị Minh Thuận – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường (0973.011.148)

Chị Ngô Nguyễn Phương Vy – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Cơ sở II (0933.368.287).